
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี ๒<£๖๖
ครังท ๑/๒<£๖๖

วันจันทร์ ท่ี ๒๓ มกราคม ๒<£๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ผ้มาประชม
๑. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศนตรีนครอุบลราชธานี
๒. นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรี
๓. นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรี
61. นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี
๔. นายพงษ ์ศ ก์ด มูลสาร รองนายกเทศมนตรี
๖. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล
๗. นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๘ . นางมาลี ตัณฑิกุล ผู้อำนวยการสำนักคลัง
๙. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๐. นายวิสุทธี้ สิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(9)6). นางณัฐสุดา จึง'ชัย1ท'วังกูล รก.ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
๑๒. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร โคตรบุรี นักสังคมสังเคราะห์ชำนาญการ

๑๓. นางรุ่งนภา จันทร์เกษ
(แทน) ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6)61. นายธนพนธ์ ตันสมรส
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักช่าง 
รองผูอ้ำนวยการสถานศึกษา

6)(ร1. นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
(แทน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว

๑๖. นางวนิดา ป้ตเสน รก.ผูอ้ำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
๑๗. นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องศ์ต้ือ
(5)๘. นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผูอ้ำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ ชุมชนก้านเหลือง
๑๙. นางภัทรฌา คำผง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
๒๐. นางสาวศรีสุดา แถมสิริ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม
๒๑. นางพิณผกา แก่นอาษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องศ์ตื้อ
๒๒. นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๒๓. นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
๒๔. นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
๒๔. นางศศิกาญจน่ โพธ้ีลังกา ศึกษานิเทศก ์เชี่ยวชาญ
๒๖. นายเจนณรงค์ นามมณี หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์
๒๗. นายพงศธร โชติมานนท์ หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒ ๘ . นางณภัสนันทิ วงศ์ลา หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล/

- ๒ -/ผู้ไม่มา...



“ เ อ -

ผ้ไม่มาประชม
๑. ร้อยตำรวจตรีประมัย ดวงจำปา เลชานุการนายกเทศมนตรี
๒. นางสาวอรุณี จงรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
๓. นางสาวปณิตา วาฤทธ เลขานุการนายกเทศมนตรี
๔. นายประวิทย์ จิรันตกาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๔. นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล
๖. นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง
๗. นางคุณญญา ภัทรประสิทธี้ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
๘. นายนพคุณ เดชเสน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ผ้เข้าร่วมประขม
๑. นายวสันต์ ไชยโยธิน หัวหน้างานธุรการ
๒. นายอนุชิต อัปกาญจน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๓. นายกวีศักดิ้ พงษ์เพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๔. นายชาญชัย สวัสด้ิ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

เร ิมประขุมเวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวพิศทยา โชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
เป็นประธานดำเนินการประขุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประฃุมทราบ่
นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- เมือสัปดาห์ที,แล้ว มีการจัดงานวันเด็กหลังจากว่างเว้นมา ๓ ปี ได้รับการตอบรับและเสียงขมเขย 

จากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม,ได้จัดมานาน และชองขวัญชองรางวัลค่อนข้างเยอะโดยประเมินจาก 
ที,ผ่านมา ท ่านนายกเทศมนตรีได ้เป ีดห ้องทำงานให ้เด ็กเช ้ามาน ั่งบ ันท ึกภาพ เป ็นการสร้างแรงจูงใจให้เด ็กๆ 
ขับเคลื่อนตัวเองไปจุดใฝ่ฝ ืน ขอขอบพระคุณโดยเฉพาะสำนักการศึกษา และส่วนราชการทุกส่วนที่เป ็นเร ี่ยว 
แรงผลักดันงานครั้งนี้ให้สำเร็จ

- การมาปฏิบ ัต ิราชการเม ื่อมาถึงสำนักงานแล้วต้องพร้อมปฏิบ ัต ิราชการ มีบางสำนัก/กอง ท่ี 
รับประทานอาหารที่สำนักงาน ขอให้ทุกหน่วยงานจัดการรับประทานอาหารให้แล้วเสร็จก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. การที่ 
พี่น้องประชาชนมาติดต่อราชการมาเห็นจะเป็นภาพที่ไม,ดี

- ในห้วงที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูแล้ง มืสิ่งที่เทศบาลฯ ต้องดำเนินการรับมือ อาทิเซ่น ครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิงก่อสร้าง จะต้องรีบดำเนินงาน พร้อมเตรียมวางแผนงานฟ้องกันอัคคีภัย และในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
วางแผนรับมือโรคระบาดในช่วงฤดูแล้ง ให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่จะต้องเตรียมพร้อม

- เน ื่องจากนายกฯ มีภารกิจช้างนอก ขอมอบให้ทำบอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรีนคร 
อุบลราชธานี เป็นประธานดำเนินการประขุมตามระเบียบวาระขุมต่อไป

มติที่ประขุม - รับทราบ

- ๓ -/ระเบียบวาระที่ ๒...



- ๓

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕:๖๕ 
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตรวจสอบได้ท่ี

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.© ประกาศนโยบายกำหนดให้เทศบาลนครอุบลราฃธานีเป็นหน่วยงานไม,รับของขวัญหรือ 

ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราขธานี

- ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที' ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห ็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ “ให้หน่วยงานชองรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็น 
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” 
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมใบ 
การปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป ็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอประกาศนโยบายให้ 
ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม'รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ 
(No Gift Policy) เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์ที'คณะกรรมการ 
ป.ป.ซ./กำหนดในประกาศคณะกรรมการบีองกันและปราบปรามการทุจริตแห ่งชาติ เร ือง หลักเกณฑ์การรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานชองรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ 
บุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

- ตามประกาศฉบับนี้ห้ามเฉพาะการตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นให้ตามธรรมจรรยา 
ธรรมเนียมปฏิบัติในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญ การแสดงความยินดี ขอบคุณ การต้อนรับ ที่ถือปฏิบัติกันในสังคม

นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- แนวทางการขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มี ๓ ขั้นตอนสำคัญ 

คือ ๑) การประกาศเจตนารมญ์โดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร จะดำเนินการทุกปีงบประมาณ ๒) การปลุกจิตสำนึก 
และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติงานโดยไม,หวังผลประโยชน์ตอบแทน ๓) การประเมินผล การกำกับติดตาม และ 
รายงานผล ซึ่งในวันนี้เราจะได้หลักฐานแรกคือรายงานการประชุม และหลักฐานที่สองบันทึกภาพการแสดงท่าไม่รับ 
ของขวัญชองกำนัลของทุกท่านในที่ประชุม และหลักฐานที่สาม จะนำบีายรณรงค์ไปตามสำนัก/กอง และสถานศึกษา 
ในสังกัดเพื่อบันทึกภาพ และจากการประชุมอบรมต่างๆ

มติที่ประขุม - รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม -  รับทราบและ'ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

- ๔ -/๓.๒ สรุปข้อมูล...



๓.๒ สรุปข้อมูลการฃอดูบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เทศบาลนครอุบลราชธานี
นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- เทศบาลนครอุบลราชธานี มีศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตั้งอยู่ที่ซั้น ๒ อาคาร 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้บริการประซาซนและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาขอใช้บริการ ในรอบปีขอรายงาน 
สถิติการให้บริการข้อมูลภาพจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของศูนย์ปฏิบัติการ 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน ๒๗๒ ราย พบเหตุ ๒๐๐ ราย ไม่พบ ๗๒ ราย ส่วนเร่ืองท่ี 
ฃอดูอันดับ ๑ คือ อุบ ัต ิเหตุเกี่ยวกับรถ ๕๗ % รองลงมาเรื่องลักทรัพย์ ๒๑% ของหาย ๑๐ % และมีเรื่องปล้น 
ขิงทรัพย์ ๑ % วิ่งราวทรัพย์ ๑ % กรณีไม,พบเหตุอาจเถิดจากไม่มีกล้องบริเวณจุดนั้น หรือ รัศมีไม่ถึง หรือเครื่อง 
Server เครื่องสำรองไฟมีป้ญหาจากการใช้งานหลายปีแล้ว ทำให้เมื่อไฟดับเครื่องสำรองไฟไม่ทำงาน บางครั้งเมื่อ 
เถิดเหตุข,วงเวลานั้นจะไม่มีการบันทึกภาพ ในส่วนนี้ได้ขอเพิ่มเติมแผนๆ ในที่ประขุมประซาคมและคณะกรรมการ 
พัฒนาเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน๓ เคร ื่องในแผนๆป ี๒๕๖๖

- ทำนนายกเทศมนตรีได้ให้นโยบายต้องปรับปรุงและพัฒนากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งมี 
โครงการปรับปรุงเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพิ่มจุดติดตั้งกล้อง ๗๖ จุด ในจุดเสี่ยงที่ยังไม่มีกล้องเพื่อให้ 
ครอบคลมมากยิ่งขึ้น รวมจุดกล้องเดิมจะมีทั้งหมด ๔๗๖ จุด เป็นงบประมาณจากเทศบัญญัติ และโครงการปรับปรุง 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ในส่วนนี้อย่างแรกจะมีกล้องจับป้ายทะเบียนรถแบบคมขัด เมื่อมีเหตุสามารถจับภาพทะเบียนรถได้ทั้ง ๔ มุมเมือง 
อย่างที่สองมี SMART POLE ในเสาไฟฉุกเฉินอัจฉริยะจะมีทั้งสัญญาณไฟไซเรน ลำโพงสำหรับการพูดคุยโต้ตอบ 
กล้องวงจรปิดทรงโดม ปุมกด SOS ขอความช่วยเหลือเป็นการนำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และอีกส่วนหนึ่งจะ 
ใช้เป็นกล้องดูระดับนี้าและวัดระดับนํ้าได้ด้วย ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบ Real Time
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๓.๓ รายงานผลการบรรเทาเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไชป้ญหา 
เร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขป้ญ่หาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี ในส่วนนี้ท่าน 

นายกเทศมนตรีได้ให้นโยบายว่าต้องให้ความสำคัญอันดับต้นๆ ไอทีได้พัฒนาระบบการรับคำร้อง การดำเนินการ 
สรุปผลการบรรเทาเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด 
จำนวน ๒,๓๐๖ เรื่อง ได้ดำเน ินการแล้วเสร็จ ๑,๙๒๔ เรื่อง คิดเป็น ๘๓ % อยู่ระหว่างดำเน ินการ ๓๘๒ เรื่อง 
แยกเป็นสำนักช่าง ๒๓๘ เร่ือง กองสาธารณสุขๆ ๑๒๙ เร่ือง รวมคิดเป็น ๑๗ % และได้แจ้งผลการดำเนินการภายใน 
๗ วัน ผ่านหนังสือทางโทรทัศน์ให้ประซาซนทราบทุกราย ๑๐๐ %

- ในส่วนรายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ถึงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน ๑๙๕ เร่ือง แล้วเสร็จ ๑๐๔ เรื่อง กำลังดำเนินการ 
๗๖ เรื่อง รอรับเรื่อง ๑๕ เร่ือง
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- ๕ -/๓.๔ รายงานสถานะ...



- ๕ -

๓.๔ รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นางมาลี ตัณฑิกุล ผู้อำนวยการสำนักคลัง
- เงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ มีเงินฝากทั้งสิ้น ๑,๑๘๖,๖๓๓,๐๖๐.๑๙ บาท 

ส่วนรายรับจริง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ รายได้ท ี่จ ัดเก ็บเอง ประมาณการ 
๑๐๒,๕๙๗,๘๐๐ บาท รับจริง ๑๒,๖๑๒,๗๔๑.๔๓ บาท คิดเป็น ๑๒.๒๙ % รายได้หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการ 
๓๐๗,๐๗๙,๐๐๐ บาท รับจริง ๖๘,๘๒๑,๘๖๕.๒๑ บาท คิดเป็น ๒๒.๓๗ % ส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ๆ 
ประมาณการ ๓๕๐,๓๒๓,๒๐๐ บาท รับจริง ๑๕๗,๗๓๒,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๔๕.๐๒ % รวมประมาณการรายรับ 
ที่ตั้งไวในเทศบัญญัติ ๗๖๐ ล้านบาท รับจริงแล้ว ๒๓๙ ล้านบาท คิดเป็น ๓๑ % และมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๒,๐๓๑,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (เงินเดือนครู ค่าเช่าบ้าน) จำนวน ๑๙,๒๕๒,๔๐๐ บาท /

- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๕ หมวดงบกลาง งบประมาณอนุมัติ ๑๖๑,๑๐๙,๒๘๐ บาท เบ ิกจ ่ายแล ้ว ๔๖,๓๖๘,๖๐๒ บาท คิดเป็น 
๒๘.๗๗ % หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง งบประมาณอนุมัติ ๙,๙๙๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๓๙๗,๖๖๐ บาท คิดเป็น 
๒๓.๙๙ % หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ งบประมาณอนุมัติ ๓๒๐,๖๖๔,๙๒๐ บาท เบ ิกจ่าย ๖๖,๙๒๗,๘๘๑ บ าน ุ/ 
คิดเป็น ๒๐.๘๗ % หมวดค่าตอบแทน งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๙๗๓,๑๐๐ บาท เบ ิกจ ่าย ๑,๙๖๘,๐๔๑ บาท 
คิดเป็น ๑๗.๙๔ % หมวดค่าใช้สอย งบประมาณอนุมัติ ๗๐,๔๑๘,๑๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๕,๐๒๖,๗๖๑ บาท คิดเป็น/ 
๒๑.๓๔ % หมวดค่าวัสดุ งบประมาณอนุมัติ ๔๗,๗๕๗,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘,๑๐๗,๕๐๒ บาท คิดเป็น ๑๖.๙๘ % 
หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ ๑๔,๓๑๙,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๒๗๐,๘๖๙ บาท คิดเป็น ๑๕.๘๖ % 
หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ ๔๘,๖๗๙,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๐,๕๐๒,๓๐๐ บาท คิดเป็น ๔๒.๑๒ % และ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าที่ดินและสิงปลูกสร้าง หมวดรายจ่ายอื่น ยังไม่มีการเบิกจ่าย รวมประมาณการรายจ่าย 
ทั้งหมด ๗๖๐ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้วทั่งหมด ๑๖๓ ล้านบาท คิดเป็น ๒๑ % รวมรายรับจริงทั่งหมด 
๒ ๓๙,๑๖๖,๖๐๖.๗๔ บาท ร า ย จ ่า ย จ ร ิง  ๑๖๓,๕๖๙,๖๑๘.๗๔ บาท ส ร ุป ม ีร าย ร ับ ส ูง ก จ ่าร าย จ ่าย อ ย ู่ 
๗๕,๕๙๖,๙๘๗.๙๔ บ าท //

- ในส่วนเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วันที, ๑ ต ุลาคม ๒๕๖๕ ม ียอดเง ินสะสม 
๔๕๙,๙๕๘,๕๗๐ บาท ต้องกันไว้ตามระเบียบๆ คงเหลือที,สามารถนำมาใซได้ ๑๔๙,๔๓๓,๕๐๐ บาท ที'สามารถ 
นำมาใช้จ่ายได้ ทุนสำรองเงินสะสม ๕๐๔,๐๐๖,๖๘๗.๙๔ บาท

- สำนักคลังอยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลของรายได้ นำข ้อม ูลเช ้าระบบประเม ินภาษ ีด ้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ LTAX ONLINE ข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน จำนวน ๑๒,๕๓๙ ราย แปลงท่ีดิน ๑๕,๙๘๓ แปลง ส่ิงปลูก 
สร้าง ๑๔,๙๓๔ หลัง ห้องขุด จำนวน ๗๗๙ ห้อง เช ้าข ่ายขำระภาษ ีท ี่ด ิน ๙,๔๑๖ ราย ประมาณการภาษีท ี่ด ิน 
๖๔,๒๙๖,๐๐๙ บาท และข้อมูลบ้าย จำนวน ๗,๕๑๐ บ้าย ประมาณการภาษีบ้าย ๒๐,๑๔๕,๔๓๖ บาท

- ส ่วนรายการลูกหนี้ภาษี ใบวันที, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ มีการตั้งคณะทำงานฯ พิจารณา 
กลั่นกรองรายที่สามารถจำหน่ายได้ คัดส่วนลูกหนี้ที่จ่ายแล้ว และลูกหนี้ที่มีการโอนขายโอนย้ายทรัพย์ออก ซึ่งจะได้ 
รายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป
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- ๖ -/๓.๕ รายงานความคืบหน้า...



- ๖ -  '

๓.๕ รายงานความคืบหน้าเมืองอัจฉริยะ Smart City
นายเจนณรงค์ นามมณี หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์

- ขอรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Sm art City ในกิจกรรมที่ดำเนินการ 
สำเร็จแล ้ว คือ โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CC7V งบประมาณ ๙.๘ ล้านบาท มีจำนวน ๓๑ กล้อง และ 
โครงการกล้อง ติดตั้งทางม้าลายบริเวณโรงเรียน หน่วยงานราชการๆ จำนวน ๗๖ กล้อง งบประมาณ ๔.๘ ล้านบาท 
ทั้งสองโครงการนี้ อยู่ในขั้นตอนเปิด e-Bidding ตามแผนงานจะไดใช้ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๔๖๖

- ส่วนกิจกรรมที,กำลังดำเนินการ ต่อเนื่องจากที่เทศบาลฯ ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจโครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CC7V ปี ๒๔๖๖ ท่านผู้บริหารให้นำเสนอขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจในปี ๒๔๖๗ ในโครงการเดิมเพิ่มจุดมากขึ้น ๒ เท่า เดิมเสาไฟอัจฉริยะ Sm art POLE มีแค่,ที่เม ืองภูเก็ต 
และเมืองขอนแก่น ซึ่งเสานี้ต่ออุปกรณ์ได้ ๖๐ อุปกรณ์ อย่างเซ่นที่จะติดตั้งในอุบลๆ จะติดตั้งกล้องโดมสแกนหน้า 
และสำโพงโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ ในอนาคตสามารถประยุกต์ติดตั้งใช้อุปกรณ์กระจายอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อ 
บริการประซาซนฟรี หรือใช้งานอุปกรณ์ไฮเทคปัจจุบันและอนาคตได้

- ม ีโครงการท ี่เพ ิงผ1านการประขาคมฯ ๒ โครงการ คือ โครงการพ ัฒ นาแอปพล ิเคข ัน  
Sm art App นครอุบล งบประมาณ ๔ ๐๐,๐๐๐ บาท จ้างเพ ื่อพ ัฒนาแอปพลิเคขัน เป ัาหมายน ักท ่องเท ี่ยวและ 
ประซาซนเช้ามาพื้นที่โหลดมาใช้งาน และโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รองรับ Sm art Office ในการ 
ที่จะย้ายสำนักงาน ไปที่ตลาดสดเทศบาล ๓ เพื่อวางโครงข่ายคอมพิวเตอร์ทั้ง ๔ ขั้นให้ครอบคลุมทุกส่วนราซการ 
งบประมาณ ๒.๓ ล้านบาท

- จากที่ไดิใปดูงานที,ศรีสะเกษ กำลังพัฒนาระบบคล้ายกับ Traffy Fondue และเพื่อให้รองรับ 
พรบ.ปฏิบัติราชการอิเล ็กทรอนิกส์ จะได้ประชุมนำเสนอหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในการทำระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์ รับ-ส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ จะได้เริมทดลองใช้ และระบบคำร้องทั่วไป กำลังพัฒนาให้ 
ประซาซนสามารถเช้ามาดูสถานะการดำเนินงานผ่านทางหน้าเว็บไซต์เทศบาล แทนการโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม

- ในส่วนกิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคต จากได้เข้ามาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตมืสิ่งที่น่าสนใจเข้า 
เสนอทางสำนักช่าง และกองสาธารณสุขฯ คือ เซ็นเซอร์วัดระดับนํ้าในท่อระบายนํ้าเชื่อมต่อระบบคราวด้ไห้ทราบ 
ระดับนํ้า มีการแจ้งเตือนผ่านทางแอฟมือถือ และระบบติดตามรถขยะ ติด GPS ทราบเส้นทางฐานข้อมูลการทำงาน

นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ในปี ๒๔๖๖ ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในการทำเสาไฟอัจฉริยะ Sm art POLE เสานี้เป็นการ 

ช่วยประซาซนในการลื่อสาร การแจ้งข่าวให้พี่น้องประซาขนคงติดตั้งตามหน้าโรงเรียนใหญ่ๆ ในสวนสาธารณะที่คน 
อยู่เยอะ งานน้ีผู้'รับผิด,ชอบห้อง server ต้องตั้งเจ้าหน้าที่ประจำ ๒๔ ซม. อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืน ซ่ึง 
ในเขตเทศบาลมืพื้นที, ๑๐๖ ชุมซน คงไม่เพียงพอ จึงขอต่อยอดโครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ได้รับอุดหนุน 
เฉพาะกิจปี ๒๔๖๖ เราจะต้องเร่งดำเนินการโครงการเพื่อให้เห ็นว่าโครงการได้ผลดีท ันการพิจารณาขอรับเงิน 
อุดหนุนในปี ๒๔๖๗

มติที่ประชุม -  มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามเร่งดำเนินการโครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ท่ีได้รับอุดหนุน 
เฉพาะกิจปี ๒๔๖๖ เพื่อใช้ ต่อยอดในการขอรับเงินอุดหนุนฯปี ๒๔๖๗

- ๗ -/๓.๖ รายงานความคืบหน้า...



๓.๖ รายงานความคืบหน้าแอปพลิเคชัน Traffy F o n d u e
นายพงศธร โชติมานนท์ หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สถิติการใช้งานแอปพลิเคซัน Traffy Fondue เดือนมกราคม ๒๕๖๖ ม ีเร ื่องร ้องเข ้ามา 
๒๕ เร่ือง มีเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ เรื่อง เรื่องที่กำลังดำเนินการเป็นของสำนักช่าง ๑๑ เรื่อง ยังอยู่สถานะรอ 
รับเรื่อง ๓ เรื่อง เป็นสำนักช่าง เรื่องต้นไม้ ๑ เรือง กองสาธารณสุขฯ เรื่องความสะอาด ๑ เรื่อง และเรืองจุดเสี่ยง 
ยามนอนเวร ๑ เร่ือง จะเห็นว่ายอดคำร้องในแอปลดลงเรื่อยๆ อาจเพราะมีการรับคำร้องของเทศบาลสะดวกกว่า

นายธรธรรม่ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ทาง ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่ามีการรับเรื่องทางม้าลาย 

ซีดจางแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ยังอยู่สถานะกำลังดำเนินการ ยิ่งใกล้วันครบรอบ ๑ ปี หมอกระต่าย ซ่ึง 
ท่านนายกเทศมนตรีมีแนวคิดเรื่องทางม้าลายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้ทาสีขาวขอบแดงเป็นเอกลักษณ์ 
ในกรณีนี้จะเห็นว,ารับเรื่องในระบบตั้งแต่เด ือนพฤศจิกายน ถ้าดำเน ินการเสร็จแล้วก ็ให ัเข ้าไปเปลี่ยนข้อมูลว่า 
ดำเนินการเสร็จแล้ว ไมใช่อยู่ระหว่างดำเนินการ

นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- เน ื่องจากมีการตั้งเจ ้าหน ้าท ี่ร ับผ ิดชอบรับเร ื่องอยู่แล ้ว เพื่อไม,ให้เป ็นภาระผู้ด ูแลระบบ 

มอบให้ทุกสำนัก/กอง ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องมาแล้ว รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และดำเนินการเช็คเรื่องที่ค้างใน 
ระบบออกมาให้หมด

มติที่ประชุม -  มอบแต่ละสำนัก/กอง ให้ความสำคัญการดำเนินการเรื่องในแอปที่ค้างในระบบทั้งหมด 
ให้เรียบร้อยจนจบกระบวนการ หากติดชัดให้รายงานผู้บังคับบัญชา

๓.๗ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
นางณภัสนันท์ วงศ์ลา หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล

- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รับมอบให้ประเมินผลความพึงพอใจการจัดกิจกรรมวันเด็ก 
แห่งชาติของเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อให้ความสุข สนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ให้ความรู้ และ 
ประโยชน์แก1เด็กและผู้ปกครองที,มาร่วมงาน ได้แจกแบบสอบถามจำนวน ๓๐๐ ชุด ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 
ผู้ปกครอง ๖๒.๓% เด็ก ๒๙.๓ % ครู ๘.๔ % การทราบข่าวกิจกรรม อันดับ ๑ ทราบข่าวจากโรงเรียนหรือครู 
อันดับ ๒ FACEBOOK และอันดับอื่นๆ จากขับรถผ่านมาเห็น ฟ้ายโฆษณา เว็บไซต์ และรถแห่ประซาสัมพันธ์ 
ตามลำดับ ความพึงพอใจหัวข้อบรรยากาศในการจัดงานมีความสนุกสนานน่าสนใจ การให้บริการอาหาร การจัด 
กิจกรรม การละเล่น/เกม ในซุ้มต่างๆ ความเหมาะสมของเวลา ๐๘.๐๐ -๑๔.๐๐ น. สถานที่ในการจัดงาน การแสดง 
และการละเล่นบนเวที ของรางวัลและการมอบของรางวัล การอำนวยความสะดวก สุขาเคลื่อนที' /  เต็นท์ เก ้าอ ี้ 
ทั้งหมดอยู่ระดับมากขึ้นไป ส่วนข้อเสนอแนะในการจัดครั้งต่อไป ได้แก่ จัดงานมีความสุขและสนุกสนามมาก การ 
บริการอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอดีมาก อยากให้จัดทุกๆ ปี ต้องการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน ซุ้ม 
พื้นที่แคบไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็ก อยากให้มีสัญลักษณ์แจ้งจุดจัดงาน แผนผัง ป้ายบอกทางเข้า-ออก สถานที่จอด 
รถไม่เพียงพอ รถสุขามีจำนวนไม่เพียงพอ เก้าอี้เพื่อนั่งพักไม่เพียงพอ ถังขยะมีไม,เพียงพอ หาจุดทิ้งยาก อยากให้เพิ่ม 
กิจกรรมและเกมให้มากกว่านี้ อยากให้มีเฮลิคอปเตอร์ บ้านบอล หรือกิจกรรมที่เด็กได้เล่นร่วมกัน

- ๘ -/นายธรธรรมิ...



นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- อยากให้สำนักการศึกษา ทำหนังสือสอบถามส่วนงานต่างๆ โรงเรียนต่างๆ ท ี่เข ้าร ่วมมี 

ข้อคิดเห็นอย่างไรบ้าง ในส่วนการจัดกิจกรรมมีป้ญหา ข้อเสนอแนะอย่างไร

มติที่ประชุม -  มอบสำนักการศึกษา ให้เพิ่มเติมโดยสอบถามข้อเสนอแนะ ปิญหาอุปสรรคจากแต่ละสำนัก/กอง 
และสถานศึกษาในสังกัด

๓.๘ รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
นางรุ่งนภา จันทร์เกษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- โครงการท ี่อย ู่ระหว,างดำเน ินการ ๖ โครงการ ณ ว ันท ี่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้แก่ 
๑) โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายนํ้าถนนสรรพสิทธี้ช่วงถนนบูรพาใน -  วัดศรีประดู่ ความคืบหน้า 
๓๒ % เกิดปีญหาผู้รับเหมาขาดแคลนทีมงานก่อสร้าง ๒) โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. และระบบระบายนํ้าถนน 
สุปัฏน่ ช่วงถนนศรีณรงค์ -  ถนนเลียบแม่'นํ้ามูล ดำเนินการไปแล้ว ๒๘ % งานก่อสร้างเปลี่ยนทีมงานบ่อยไม่คืบหน้า 
๓) โครงการอาคารเรียน ๔ ช้ัน ๑๒ ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร ความคืบหน้า ๗๒% 
ใกล้จะแล้วเสร็จไม1ติดป้ญหา ๔) โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้าถนนฃยางกูร หน้าโรงเรียนกีฬา ก่อสร้างไปแล้ว 
๓๐ % เร่งคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จก่อนจะทำข้ามถนน โครงการนี้ต้องวางแผนจราจรให้ดี ๕) โครงการก่อสร้าง 
สะพานสวนสาธารณะห้วยม่วง ดำเนินการไปแล้ว ๕ % โครงการนี้จะต้องสูบนํ้าปล่อยนํ้าออกในหน้าแล้งจึงจะ 
ก่อสร้างได้ ๖) โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารชั้น ๑ - ช้ัน ๔ ตลาดสดเทศบาล ๓ กำลังใกล้จะหมดสัญญาผู้รับเหมา 
กำลังเร่งงานเต็มที่ ส่วนโครงการถนนปูแอสฟ้ลทํติกคอนกรีตเร่งดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ และท่อระบายนํ้าใน 
ซอยเล็กกำลังเร่งดำเนินการ

นายธรธรรม์ ชิน'โกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ประเด็นการปิดถนนหน้าศาลหลักเมือง- ตั้งแต่วันงานแห่เทียน มีการสอบถามถึงเหตุผล และ 

อีกเรื่องหนึ่งมีการแจ้งว่าบริเวณศาลหลักเมือง ตรงบ่อนํ้าพุแห้งตั้งแต่ช่วงวันศุกร์แต่ยังไม,มืการดำเนินการ สาเหตุ 
น่าจะมาจากท่อแตก อาจทำให้เครื่องสูบนํ้าอัตโนมัติพัง ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ไม่ปล่อยปละละเลย

นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ที่เราปิดถนนเส้นหน้าศาลหลักเมือง เนื่องจากจะมีโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นนโยบายของท่าน 

นายกเทศมนตรี หารือในคณะผู้บริหารก่อนให้ข้อมูล

มติที่ประชุม - รับทราบ

- ๙ 7๓.๙ โครงการผู้ว่า...



๓.๙ โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตรทุกวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
นางณัฐสุดา จึงซัยฑวังทูล รก.ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

- ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส,บาตร 
ทุกวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญซวนส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรถวาย 
ภัตตาหารแด,พระภิกษุสามเณร ทุกวันธรรมสวนะที่ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า และวันแรม ๑๕ คา ของทุกเดือน ณ วัดใน 
เขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และอำเภอเขื่องใน ตามวิถีของวัด การแต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง 
เริ่มครั้งแรกที่วัดมหาวนาราม เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ที่วัดหลวง และ 
จะสิ้นสุดโครงการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะได้นำรายงานในที่ประชุมประจำเดือน

นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตริ่นครอุบลราชธานี
- เป ็นการสั่งการจากจังหวัดฯ มืกำหนดการให้เทศบาลฯ เข้าร่วมวันไหนบ้าง แล้วจึงได้มา 

จัดเป็นหน่วยงานของเทศบาลฯ ท ี่จะเข ้าร ่วม ซึ่งได้พ ูดคุยกับทางจังหวัดแล้วจะรับผิดชอบเฉพาะ ๒๖ วัดในเขต 
เทศบาลนครอุบลราชธานีที่ต้องเข้าร่วม ส่วนอำเภอวารินชำราบ และอำเภอเขื่องในไม่ต้องไป

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๑๐ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
นางณัฐสุดา จึงซัยฑวังทูล รก.ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

- การจัดงานวันเด ็กแห ่งชาต ิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในบริเวณอาคาร 
สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเบ้าที,กำหนดไว้ ขอ 
สรุปมีซุ้มอาหาร ๑๔ ซุ้ม ซุ้มกิจกรรมหน่วยงานภายใน ๑๐ ซุ้ม หน่วยงานภายนอก ๑๖ ซุ้ม และได้รับความร่วมมือ 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดซุ้มการเล่นกิจกรรมพร้อมน่าของขวัญชองรางวัลมาร่วมกิจกรรมจน 
เสร็จสิ้นงาน มีหน่วยงานให้การสนับสนุนชองขวัญของรางวัล จำนวน ๓๔ หน่วยงาน ทำให้การจัดงานในปีนี้มื 
ชองขวัญของรางวัลมากมาย ส่วนการประกวดมืกิจกรรมวาดภาพระบายสี การประกวดเขียนเรียงความ และการ 
ประกวดกล่าวสุนทรพจน์

- สรุปบ้ญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน ๑) เวทีเล็กรับรางวัลไม,มืที่บ ังแดด ๒) การเชิญ 
หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานไม่มืเจ้าหน้าที่เช็ครายละเอียด ๓) หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม 
ตามบูธไม่เข้ามาร่วมงาน คือโรงเรียนอัสสัมซัญอุบลราชธานี จะได้ติดตามสอบถามข้อมูลในการไม่มาร่วม ๔) การร่วม 
กิจกรรมถ่ายภาพนั่งโต๊ะนายกเทศมนตรีไม่มืบ้ายบอกทางขึ้นห้องนายกเทศมนตรี จะได้น่าไปปรับปรุงในปีถัดไปให้ 
งานออกมาตีขึ้น

นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- การจัดงานในครั้งต1อไป ควรมีการคุยรายละเอียดเงื่อนไขการที่หน่วยงานต่างๆ มาร่วมงาน 

ให้ซัดเจน หากมีการขอเปลี่ยนแปลงอะไรให้น่าเรียนผู้บริหารทราบก่อน
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- ๑๐ -/๓.๑๑ สรุปผลการ...



- ๑๐ -

๓.๑๑ สรุปผลการจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและผู้มีคุณูปการด้านการศึกษา ในวันท่ี 
๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

นางศศิกาญจน์ โพธึ๋ลังกา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
- วันครูปีนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 

จัดงานซื่อ “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการด้านการจัด 
การศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ศูนย์แสดงสินค้า 
โอท็อป เซ็นเตอร์ อบจ.อุบลราชธานี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญณูกตเวทิตา เป็นการรำลึกถึง 
พระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการสร้าง 
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษา มีกิจกรรม และพิธีสงฆ์ สวดฉันท์บูชาบูรพาจารย์ พิธีมอบโล่ 
รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติครูและสถานศึกษา ตั้งซุ้มถวายพระพร ส่วนข้อเสนอแนะการจัดงาน คือ 
สถานที่คับแคบ การเสนอผลงานอยู่ช้างนอก อยากให้มีกิจกรรมทั้งสองหน่วยงานให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น

- เข้าร่วมงานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดฯ ได้มอบ ๓ รางวัล คือ รางวัลผู้บริหาร 
สถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเทศบาล ๒ หนองบัว รางวัลสถานศึกษา 
พระราชทาน ได้แก่ นายปรีชา สุขศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพา และรางวัลครูดีเด่น ได้แก่ 
ครูจีระมัน ต้นพรม
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๓.๑๒ สรุปผลการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๘ -  ๑๙  
มกราคม ๒๕๖๖

นางณัฐลุดา จึงขัยฑวังทูล รก.ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
- โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๕ “นครอุบลเกมส์” ทำการแข่งขันรอบคัดเลือก เมือวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ และแช่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
เมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทคบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร ชนิดกีฬามีทั้งหมด ๑๒ ประเภท 
สรุปผลการแข่งขัน ๑) ฃนะเลิศคะแนนรวมกีฬาทุกประเภท ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ๒) ชนะเลิศ 
คะแนนรวมประเภทกรีฑา ได้แก่ โรงเร ียนเทศบาลบูรพาอุบล ๓) ชนะเล ิศคะแนนรวมกีฬาพ ื่นบ ้าน ได้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- เดิมทีเป็นการกีฬาbเข่งขันเฉพาะโรงเรียนเป็นกีฬาสี แต่เปลี่ยนแนวทางให้แต่ละสถานศึกษา 

ในสังกัดมาจัดรวมกัน กิจกรรมนี้วัตถุประสงค์ คือ บุคลากรครู ผู้ที่เกี่ยวช้องได้มีการทำงานร่วมกันในภาพรวม ตั้งแต่ 
ประชุม จัดสถานที่ ดำเนินการจนสุดท้ายสรุปผลการแข่งขัน โดยเฉพาะผู้ปกครองจะมาร่วมเป็นการสร้างภาพลักษณ์ 
ท่ีดี หลังจากจัดการแข่งขันจะเห็นว่าโรงเรียนใหญ่ๆ จะได้รับรางวัล อยากจะฝากว่าทำอย่างไรจะมีเด็กเพิ่มขึ้น เด็กจะ 
เยอะขึ้นได้ผู้ปกครองต้องศรัทธาในโรงเรียน
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- ๑๑ -7๓.๑๓ สรุปการศึกษา...



■  (9 ) 6 ) -

๓.๑๓ สรุปการศึกษาดูงานตลาดสดเมืองพัทยา
นายวิสุทธึ๋ สิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

- ภารกิจงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดสดและทัศนศึกษาดูงาน ปี ๒๔๖๖ 
มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ จำนวน ๑๙๐ คน ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม 
๒๔๖๖ และไปทัศนศึกษาดูงานตลาดสด ณ เมืองพัทยา ตลาดลาน'โพธิ้นาเกลือ และตลาด'นา ๔ ภาค เมื่อวันที่ ๔ -  
๖ มกราคม ๒๔๖๖ ได้รับความรู้การจัดการตลาดสดแบบเป็นระบบ ไม่มี'ขยะ นํ้าเน่าเสีย หลักการสุขาภิบาลและ 
คุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน น่ามาพัฒนาตลาดสดบ้านเรา
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๓.๑๔ สรุปการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
นายวิสุทธึ๋ สิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ภารกิจงานโครงการอบรมสมาขิกขมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๔๖๖ ได้ 
จัดอบรมสมาขิกซมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน ๑,๒๐๐ คน แบ่งเป็น ๒ รุ่น อบรมรุ่นที่ ๑ 
เป็นชุมชนเขต ๑ เขต ๒ เมือวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๖๖ และอบรมรุ่นที' ๒ เป็นเขต ๓ เขต ๔ เมือวันที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๔๖๖ ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ และแบ่งเป็น ๔ รุ่น เพื่อไปทัศนศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาการ 
เกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราขดำริ และนมัสการหลวงปูสรวง วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และวัดป่า 
ศรีมงคลรัตนาราม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เดินทางไป-กลับ ๑วัน แบ่งเป็น ๔ รุ่น คือ รุ่นท่ี ๑ วันท่ี ๒๔ มกราคม 
๒๔๖๖ รุ่นที่ ๒ วันที' ๓๑ มกราคม ๒๔๖๖ รุ่นที' ๓ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ และรุ่นที, ๔ วันที' ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๔๖๖
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๓.๑๔ การปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม,
ว่าท่ี'ร้อยตรีสุรไกร โคตรบุรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
- ในรอบเด ือนที'ผ ่านมา ม ืผ ู้ม ีส ิท ธ ิร ับ เง ิน เบ ี่ยย ังช ีพ  เด ือนธันวาคม ประเภทผ ู้ส ูงอาย ุ 

ลงทะเนียนเพิ่ม ๔๐ คน รวมทั้งหมด ๙,๔๓๗ คน ประเภทผู้พิการ ลดลง ๓ คน รวมทั้งหมด ๑,๔๗๗ คน ประเภท 
ผู้ปวยเอดส์ ไม่มีเพ่ิม รวมทั้งหมด ๗๐ คน ในส่วนการใช้งบประมาณในเดือนมกราคม เบี้ยยัง'ชีพผู้สูงอายุ ปี ๒๔๖๖ 
ได้รับจัดสรร ๗๘,๑๑๔,๒๐๐ บาท เบ ิกจ่ายเด ือนนี้ ๖,๓๐๓,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๔๙,๒๒๑,๔๐๐ บาท เบี้ยยังชีพ 
ผู้พ ิการ ได้รับจัดสรร ๑๔,๖๘๓,๒๐๐ บาท เบ ิกจ ่ายเด ือนน ี้ ๑,๑๙๔,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๑๑,๐๙๑,๒ ๐๐ บาท 
เบี้ยยัง1ชีพผู้ปวยเอดส์ ได้รับจัดสรร ๔๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเดือนนี้ ๓๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๘๑,๔๐๐ บาท และ 
การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนธันวาคม ลงทะเบียนเพิ่ม ๘ คน รวมท้ังสัน ๑๙๘ ค น /

๑๒ -/การปฏิบัติงาน...



- การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทางคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมือง ก.ซ.ภ.อ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มีมติพิจารณาให้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 
๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๒๒๒ ครัวเรือน โดยแบ่ง ๓ กรณี ดังนี 
กรณีที, ๑ ที่อยู่ประจำถูกนํ้าท่วมขังเกิน ๒๔ ซม. แต่ไม,เกิน ๓๐ วัน ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
จำนวน ๗๒ ครัวเรือน เบ็เนเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท กรณีที่ ๒ ที่อยู่อาศัยประจำถูกนํ้าท่วมขัง เกิน ๓๐ วัน แต่ไม,เกิน 
๖๐ วัน ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ ๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๖๘๒ ครัวเรือน เป็นเงิน ๔,๗๗๔,๐๐๐ บาท และกรณี 
ท่ี ๓ ที่อยู่อาศัยประจำถูกนํ้าท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า ๖๐ วัน ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน 
๑,๔๖๘ ครัวเรือน เป็นเงิน ๑๓,๒๑๒,๐๐๐ บาท รวม ๒๘ ชุมซน ๒,๒๒๒ ครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๒๒,๐๐๐ 
บาท

- ใบส่วนการรายงานความเสียหายหลังนํ้าลด ให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
พิบัติอำเภอ ก.ซ.ภ.อ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ในส่วนที่เหลือจัดเตรียมเอกสารได้ ๙๐ % แล้ว

นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ในส่วนการรายงานให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ ก.ซ.ภ.อ. 

พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ในชุมซนที่เหลือให้เร่งรัดจัดส่งให้ได้ภายในเดือนมกราคมนี้
- เรื่องอาสาสมัครระวังภัยและยาเสพติด เทศบาลนครอุบลราขธานี ได้ให้ความสำคัญ เปิดรับ 

สมัครชุมซนละ ๑๕ คน และอบรมในต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะเอาขนะยาเสพติดได้ต้องรวมพลังกันจริงๆ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.® นโยบายการจัดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ

นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- การจ ัดซ ื้อว ัสด ุสำน ักงาน ว ัสด ุงานบ ้านงานครัว คร ุภ ัณ ฑ ์บางประเภท และวัสดุทาง 

วิทยาศาสตร์หรือวัสดุทางการแพทย์ ไม,รวมถึงวัสดุไฟฟ้า และวัสดุประเภทก่อสร้างอื่นๆ เพื่อให้เกิดการประหยัด 
รู้คุ้มค่าให้จัดซื้อเท่าที่จำเป็น ต่อไปนี้การตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับ และเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องพัสดุกลาง 
ช้ัน ๓ ด้านทิศตะวันออก เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มติที่ประชุม -  มอบหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้กำกับควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ

- ๑๓ 7๔.๒ นโยบายการ...



- ๑๓ -

๔.๒ นโยบายการกระจายพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักคลัง
นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

- จากกรณีเงินในบัญชีเทศบาลสูญหายประมาณ ๕๘ ล้านบาท ซึ่งในการปฏิบัติงานพนักงาน 
เทศบาลผู้รับผิดขอบไม,ได้ควบคุมดูแลอย่างรอบคอบ ฉะน้ัน เพื่อให้พนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานและรอบคอบมากขึ้น ไม่ปล่อยให้พนักงานจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน จึงมีมาตรการให้สำนักคลังทีมี 
พนักงานจ้างมากเกินไป ให้กระจายไปช่วยงานสำนัก/กองฯ อื่น ที่ขาดบุคลากร โดยมอบให้ท่านปลัดเทศบาล 
ผ ู้อำนวยการสำน ักคลัง ดำเน ินการจัดสรรไปตามสำนัก/กองๆ อื่น หากม ีความจำเป ็นต ้องม ีพน ักงานจ้างไว ้ 
ให้พิจารณาเป็นรายบุคคลไป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มติที่ประชุม -  มอบให้ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักคลัง ดำเนินการจัดสรรไปตามสำนัก/กอง 
หากมีความจำเป็นต้องมีพนักงานจ้างไวให้พิจารณาเป็นรายบุคคลไป

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ
๕.๑ ขอเชิญร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการถนนคนเดิน ดนตรีริมน้ํา เทศบาลนคร

อุบลราชธานี
นายธรธรรม ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

- จากที่ได้ดำเนินโครงการถนนคนเติม ดนตรีริมนํ้า เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อสรุปการ 
ดำเนินงานโครงการ ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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ปีดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงซ่ือ) ผู้จดรายงานการประขุม
(นายกวีศักดิ้ พงษ์เพชร)

เจ้าพนักงานธรการปฦบัติงาน
A  R

(ลงซ่ือ) ผู้ตรวจรายงานการประขุม
(นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


